



ประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย

ด้วยได้เกิดสถานการณ์ อุทกภัย ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ สาเหตุเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ และจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเกิดเหตุตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ ตำบลบางสะพาน, หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ตำบลปากแพรก, หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ ตำบลช้างแรกร, หมู่ที่ ๒, ๖, ๑๑ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ซึ่งภัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อสาธารณสุข และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีรพันธ์ นันทกิจ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย

ด้วยได้เกิดสถานการณ์ อุทกภัย ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ สาเหตุเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ และจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเกิดเหตุตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ ตำบลบางสะพาน, หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ตำบลปากแพรก, หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ ตำบลช้างแรกร, หมู่ที่ ๒, ๖, ๑๑ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตร (พืช, ประมง, ปศุสัตว์) สิ่งสาธารณประโยชน์ และอาจส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการดำรงชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สถานที่ราชการ เอกชน ฯลฯ และภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด

เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน จึงไม่สามารถประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.ช.ภ.จ.) ได้ทัน่วงที อีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคท้ายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีรพันธ์ นันทกิจ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์